

Giữ cho nghề báo thanh cao



Phóng viên tác nghiệp tại Hội báo toàn quốc năm 2022.

Trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 97 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, yêu quý, người làm báo cũng được xã hội tôn vinh. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từng nói: “Bất cứ nghề gì cũng cao quý, rất đáng tôn vinh nhưng làm báo, với tính chất đặc thù của nó, lực lượng góp phần dẫn dắt tư tưởng, văn hóa thuộc thượng tầng kiến trúc càng có ý nghĩa đặc biệt, được nhân dân tin yêu, gửi gắm. Càng gian khổ, phẩm chất và đạo đức làm nghề càng tỏa sáng. Sự cao quý của nó, niềm vinh dự và tự hào của những người làm báo, trong thử thách càng được nhân lên”.



Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở.

Với sự mệnh lịch sử của mình, bên cạnh là cầu nối ý Đảng - lòng dân, báo chí cũng là một vũ khí sắc bén chống lại kẻ thù, đấu tranh với mọi hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ”. Thực tiễn, trong công đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, báo chí đã phát huy vai trò xung kích, thể hiện rõ chức năng giám sát của nhân dân. Công chúng thấy rõ, báo chí luôn đi tiên phong trong việc phát hiện và thúc đẩy các nhân tố mới, đồng thời tham gia phân biệt, đưa ra

báo chí lành mạnh, lấy lại uy tín cho người làm báo. Song, để củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và để nhân dân yêu mến, giữ cho nghề báo được thanh cao, trước hết mỗi nhà báo phải tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị vững vàng, phải có đạo đức tốt đẹp và trong sáng. Vì vậy, đã là nhà báo cách mạng thì chúng ta phải giữ cho tâm sáng, lòng trong, khách quan, trung thực, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Chỉ có đạo đức cách mạng nhà báo mới không bị sa ngã, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đánh mất mình

trước những cám dỗ tiền bạc, danh vọng và bị các thế lực thù địch lợi dụng. Nhà báo cũng từ nhân dân mà ra và Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Người làm báo từ trung ương đến địa phương đều là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân”, đó chính là đạo đức căn cốt, nòng cốt của nhà báo.

Trong bối cảnh báo chí hiện đại có nhiều thay đổi cả về hạ tầng, phương pháp, cách thức, hình thức truyền thông, sự cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, để giữ được vai trò định hướng dư luận của báo chí, mỗi nhà báo không được tự hài lòng mà phải thường xuyên học tập, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ. Nhà báo cũng phải tu dưỡng đạo đức để mỗi tác phẩm báo chí thực sự là một món ăn tinh thần thú vị, hấp dẫn công chúng và đưa họ ra khỏi “khu rừng hoang” thông tin của mạng xã hội.

Khoa học công nghệ ngày càng hiện đại giúp cho nhà báo có điều kiện thuận lợi để nắm bắt, khai thác thông tin và thực hiện tác phẩm báo chí. Song, không vì thế mà báo làm dụng công nghệ, phụ thuộc vào mạng xã hội để làm báo, bởi rất dễ rơi vào tình trạng bành bệch thông tin không có căn cứ, sai sự thật, không đúng bản chất, tiếp tay cho các thế lực thù địch. Thông tin trên báo chí phải mang hơi thở của cuộc sống cho nên nhà báo cũng phải có mặt ở đâu cũng thông tin và sống cùng hơi thở của sự việc, sự kiện đó.

KHẮC DUẤN

Câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một trong những CLB ra đời sớm và hoạt động tích cực, hiệu quả. Trong các buổi sinh hoạt, CLB tập trung vào một chủ đề từ đời sống hàng ngày đến học thuật. Bên cạnh việc nâng cao khả năng ngoại ngữ, CLB còn tổ chức một số sự kiện nâng cao kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong Trường bằng tiếng Anh. Mục tiêu quan trọng nhất của CLB là phát triển phong trào học ngoại ngữ trong sinh viên, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp, các kỹ năng mềm để sinh viên dễ dàng tiếp cận với khoa học công nghệ, đặc biệt khối ngành y dược. Anh Phạm Tuấn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trong thời kỳ hội nhập, ngoài biết tiếng Anh, sinh viên cần có thêm những kỹ năng tự duy phân biệt, tự duy toàn cầu cũng như các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tra cứu và đọc thông tin trên internet... Xác định được điều này, cùng với duy trì hoạt động CLB tiếng Anh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã phối hợp xây dựng nhiều CLB khác dựa trên tinh thần của các tầng ngành đào tạo. Hiện nay, các CLB đang hoạt động tích cực như: CLB khoa học trẻ, CLB được học, CLB một sức khỏe, CLB y học cổ truyền và CLB học tích cực.

Với nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, các CLB đã giúp các bạn sinh viên được cung cấp, cập nhật các kiến thức y học mới và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết dưới dạng học mà chơi, chơi mà học. Em Phạm Huy Quyết, Chủ nhiệm CLB học tích cực chia sẻ: Trong 3 năm, các CLB trong Trường đã tổ chức hơn 100 chuyên đề định kỳ. Thông qua các cuộc thi, hội thảo như: “Olympic y học”, “Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư cổ tử cung, ung thư trực tràng thấp”, “Olympiad được học”... giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm cũng như các kỹ năng cần

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Sáng tạo, tự tin, hội nhập

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập, nâng cao kiến thức, trình độ ngoại ngữ, mở rộng tầm nhìn, tự tin hội nhập.

thiết trong nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực bản thân để sẵn sàng “lập thân, lập nghiệp” sau này. Trong 3 năm qua, toàn Trường có gần 50 đề cương, trên 15 đề tài của sinh viên được nghiệm thu; 39 sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học được Sở Khoa học và Công nghệ khen thưởng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức, phối hợp tổ chức 5 hội thảo khoa học về chủ đề nâng cao chất lượng học tập của sinh viên; hỗ trợ nhà trường đăng cai tổ chức hội nghị giáo dục y khoa lần thứ V với chủ đề “Chuẩn hóa đào tạo y khoa trong thời kỳ chuyển đổi”...

Không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên thông qua các CLB, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình còn linh hoạt, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào sinh viên sâu rộng, hiệu quả và ý nghĩa

để hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; tạo môi trường để thanh niên, sinh viên rèn luyện, cống hiến. Đoàn Trường đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức “Ngày hội việc làm”; phối hợp tổ chức chương trình “Hướng nghiệp và tuyển dụng sinh viên được” thu hút hàng nghìn lượt sinh viên tham gia; tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Nhiệm vụ 2019 - 2022, Trường có gần 1.400 tập thể sinh viên và sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, 2 sinh viên đạt giải thưởng sao tháng giêng, hàng trăm sinh viên trong trường được nhận học bổng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đoàn Trường đã tổ chức 8 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người; hàng năm tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện với lượng máu tiếp nhận đạt trên 1.000 đơn vị máu/năm.

PGS, TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình đánh giá: Không chỉ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhất là trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình còn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong hỗ trợ sinh viên các điều kiện “cần và đủ” để tự tin hội nhập trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn cùng các hoạt động tình nguyện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục tiến phong và là cầu nối hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động giáo dục, hoạt động cộng đồng, hội nhập quốc tế và tích cực ủng hộ các chủ trương giải pháp tăng cường công tác quản lý và giáo dục của nhà trường, đưa sinh viên nhà trường trở thành những công dân toàn cầu.

KUẤN PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình khám bệnh miễn phí cho người dân xã Thụy Hưng (Thái Thụy).

Đẩy lùi “cái chết trắng” giữ bình yên khu vực biên giới biển

Nhận thức rõ ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “cái chết trắng”, giữ bình yên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Khu vực biên giới biển Thái Bình với 54km bờ biển, trải dài trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng địa bàn để hoạt động

với nhiều thủ đoạn tinh vi, liêu lình. Quán triệt chỉ lệnh của cấp trên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy trong công tác nghiệp vụ biên phòng hàng năm. Thông qua quá trình triển khai thực hiện để án “Tăng cường phổ biến, giáo dục

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, công tác phòng ngừa tệ nạn và tội phạm ma túy được các đơn vị BĐBP tích hợp hiệu quả nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

biển trong phòng, chống tội phạm ma túy. Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp BĐBP và các lực lượng chức năng xác lập nhiều chuyên án đấu tranh, triệt phá, khởi tố nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Ông Chu Văn Hiến, xã Nam Cường (Tiền Hải) chia sẻ: Thời gian qua, cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đồng hành giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã quyết liệt đấu tranh có hiệu quả ngăn chặn tội phạm ma túy, không để cái chết trắng tác động tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân; qua đó, nhân thêm tin tưởng, giúp lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, BĐBP đã xây dựng, duy trì hiệu quả 98 đội tự quản, tuyên truyền về an ninh trật tự với 1.092 thành viên tham gia, 12 đội tự quản tự nguyện, 6 bến bãi an toàn, 3 giáo xứ không ma túy... đẩy mạnh

công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú góp phần hiệu quả vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 33 vụ/64 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ 12,9146 gam ma túy đá, 68,1356 gam heroin, 14 gói heroin, 5 gói ma túy tổng hợp, 116 cây cần sa, 4 cần tiểu ly, 1 súng tự chế, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 xe máy... Hướng ứng tháng hàng động phòng, chống ma túy, BĐBP tỉnh đã đấu tranh triệt xóa, bắt nhiều đối tượng giao rắc cái chết trắng trên khu vực biên giới biển. Điển hình, hồi 15 giờ ngày 31/5, tại khu vực bến đò Bông Hồ, thôn Tam Bào, xã Nam Hồng (Tiền Hải), BĐBP phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện Tiền Hải triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nam Định về Thái Bình tiêu thụ, bắt quả tang Trần Văn Hữu, sinh năm 1970, trú tại xóm 4, xã Giao Thiệu, huyện Giao Thủy (Nam Định), thu giữ 64,2586 gam heroin, trong đó có 2.6895 gam heroin thu giữ tại nhà đối tượng cùng một số tang vật khác. BĐBP đã phối hợp củng cố các chứng cứ, mở rộng công tác điều tra, đoàn thiện thủ tục bàn giao cho lực lượng công an xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, hồi 15 giờ 30 phút ngày 2/6, tại thôn Trung Khê, xã Nam Phú (Tiền Hải) lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa

Lâm bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Chung, sinh năm 1982, trú tại xã Nam Thịnh và Trần Văn Chín, sinh năm 1988, trú tại xã Nam Trung đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 0,1811 gam heroin, sau khi hoàn tất hồ sơ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thượng tá Vũ Văn Thiêm, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bám sát địa bàn, địa chất vào nhân dân, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá, không để hình thành các điểm, tụ điểm, các đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các đơn vị BĐBP tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy... góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Số người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng

Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy trong nước có chiều hướng gia tăng. Hiện có nước có hơn 210.000 người nghiện có hồ sơ quản lý.

SỐ NGƯỜI NGHIỆM QUUA CÁC NĂM - nghìn người

Năm 1994	55,44
1995	65,00
2001	100,00
2005	130,00
2007	180,00
2010	190,00
2012	200,00
2016	210,00

10 người nghiện ma túy có > 9 người tái nghiện

10 người nghiện ma túy có 7 người dưới 35 tuổi (*)

10 người nghiện ma túy có tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm

10 người nghiện ma túy có 6 người sử dụng ma túy tổng hợp

70% xã phường có người nghiện

100% tỉnh, huyện có người nghiện

Số người nghiện tăng qua các năm: 6-8%

(*): 0,8 trẻ vì thành niên, học sinh

Nguồn: Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TRỊNH CƯỜNG

<http://infographic.vn/>



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển.